

บทบรรณาธิการ

สารสนเทศมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางดำเนินงาน การสนับสนุน การตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติงานทั้งในส่วนองค์กรและส่วนบุคคล การบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อการเข้าถึงสารสนเทศ สามารถให้บริการสารสนเทศได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

การจัดการสารสนเทศเป็นกระบวนการในการวางแผน จัดทำ รวบรวม จัดเก็บ รักษา และเผยแพร่สารสนเทศที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ทันสมัย และเชื่อถือได้ไปยังผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการกำหนดนโยบายในการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ กำหนดสิทธิการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม วารสารวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยไทย; การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศบริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความบกพร่องทางการเห็น; การใช้สารสนเทศทางสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศที่ส่งเสริมวัฒนธรรม องค์ความรู้ท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน; องค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้าน; การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑสถานเสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และบทความปริทัศน์เรื่อง ผ้าห่อคัมภีร์โบราณ: มรดกทางวัฒนธรรม

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 9 ได้ปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์และการลงรายการต่าง ๆ ในบทความตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) เพื่อประโยชน์ในการสกัดข้อมูลของบทความเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการประเมินคุณภาพวารสาร รวมทั้งได้มีการตรวจสอบมาตรฐานการลงรายการอ้างอิง และ Plagiarism อย่างเคร่งครัด กองบรรณาธิการใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เขียนทุกท่านกรุณาตรวจสอบบทความของท่านให้มีรูปแบบการพิมพ์และการลงรายการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาวารสารสู่ระดับสากลต่อไป

สุรพล ฤทธิ์ร่วมทรัพย์

ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

บรรณาธิการ